

Tội nhân Mỹ cuối cùng ở Việt Nam qua đời

Tác Giả: NV-Honolulu

Chúa Nhật, 14 Tháng 2 Năm 2010 09:11

Đội Trưởng Weyand tham dự 3 cuộc chiếu trong 38 năm binh nghiệp.



Đội Trưởng Frederick C. Weyand, cựu tội nhân ở các trại giam Hoa Kỳ cuối cùng ở Việt Nam thắp nhang tại ngôi mộ chiến sĩ VNCH tại nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa ngày 29 tháng 3, 1975. (AP)

HONOLULU (NV) - Đội Trưởng Frederick C. Weyand, cựu tội nhân chiến trường cuối cùng của lực lượng quân đội Hoa Kỳ và Đội trưởng Minh ở Việt Nam vừa qua đời ở Honolulu ngày Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010, thọ 93 tuổi.

Trưởng Weyand thường cho báo chí phỏng vấn hay tiếp xúc chứ không tránh né như những vị trưởng lãnh khác. Ông rất cởi mở và nhận định về các cuộc chiếu, nhìn nhận vai trò của báo chí đã ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiếu.

“Việt Nam là một kinh nghiệm mà không ai có thể quên được và vì cá nhân tôi.” Ông nói với các thành viên trong một cuộc họp mặt của Hội Rotary Club ở Honolulu 4 năm trước. “Ở trong Hội Nghị Paris, tôi ngồi ở cái bàn đối diện với các nhà thuyết trình mà theo tiêu chuẩn của tôi, họ đều là những kẻ vô đạo đức và vô lương tâm. Họ đã không coi trọng mạng sống của người ngoài cái mạng của họ.”

Không biết liệu phê bình này của ông nhắm vào phía nào hay tất cả những người có trách nhiệm

Tội phạm Mối cùng ở Việt Nam qua đời

Tác Giả: NV-Honolulu

Chúa Nhật, 14 Tháng 2 Năm 2010 09:11

trong cuộc đàm phán mà từng có nhđ nh ai trong cuộc họp cũng đđ u nghĩ chđ ng có tôn trọng bđ n hiđ p đđ c.

Đđ i Tđ đ ng Weyand tham đđ 3 cuộc chiđ n trong 38 năm binh nghiđ p. Ông có mđ t đđ biên giđ i Thái Lan, Miđ n Đđ n hđ i Thđ Chiđ n Thđ Hai. Ông là tiđ u đoàn trđ đ ng đđ chiđ n tranh Triđ u Tiên. Khi quân đđ i Hoa Kđ đđ ào đđ t vào Viđ t Nam năm 1965, ông là tđ đ nh mđ t sđ đoàn Bđ Binh.

Ông tiên đoán rđ ng, “Cuđ c chiđ n Iraq và Afghanistan sđ còn đđ vđ i chúng ta mđ t thđ i gian dài trđ đ c mđ t.”

Đđ i vđ i cuộc chiđ n đđ Viđ t Nam và Iraq, ông nhìn thđ y “sđ c mđ nh đđng sđ đđ a báo chí đđ đđ nh hđ đ ng đđ luđ n và đđ nh hđ đ ng ý muđ n quđ c gia, thành tđ đđ c nhđ t quan trđ ng nhđ t quyđ t đđ nh thành công hay thđ t bđ i.”

Đđ i Tđ đ ng Weyand đđ có mđ t đđ Viđ t Nam qua 3 giai đđ đ n gay cđ n. Tđ đ nh Sđ Đoàn 25 Bđ Binh, sau đđ là tđ đ nh tiđ n phđ đ ng nhđ t là giai đđ đ n có cuộc tđ n công Tđ t Mđ u Thân.

Sau đđ, ông đđ đđ c đđ đđ u đđ đđ ng sang làm thành viên phái đoàn Hoa Kđ đđ hđ i nghiđ Paris trong 2 năm. Ông trđ đ i Viđ t Nam đđ chđ huy cuộc triđ t thoái quân đđ i Hoa Kđ , rút chân khđ i cuộc chiđ n.

Weyand là tđ đ ng tđ đ nh Hoa Kđ đđ Viđ t Nam cuđ i cùng và cũng là ngđ đ i chđ t sau cùng. Các tđ đ nh tiđ n nhiđ m đđ a ông đđ qua đđ i trđ đ c ông nhđ các ông Creighton Abrams, William Westmoreland, Paul Harkins. Ông chđ a bao giđ bđ đđ kích trong sđ thđ m bđ i đđ a nđ đ c Mđ t đđ i Viđ t Nam.

Ra đđ i đđ Arbuckle, California, Tđ đ ng Weyand đđ đđ qua chđ đ đ ng trình huđ n luyđ n sĩ quan trđ đ bđ đ đ đ ng Đđ i Hđ c Berkeley, California. Ra trđ đ ng năm 1939 vđ i cđ p bđ c thiđ u úy, ba năm sau, ông đđ đđ c đđ đđ u đđ đđ ng sang Miđ n Đđ n khi Tđ đ ng Joseph Stillwell huđ n luyđ n quân đđ i Trung Quđ c chđ ng quân Nhđ t.

Tổ I nh M cu i cùng Vi t Nam qua đ i

Tác Giả: NV-Honolulu

Chúa Nhật, 14 Tháng 2 Năm 2010 09:11

Ông đã đ c th ng nhi u huy ch ng, g m c huy ch ng ngôi sao b c. Ông gi i ngũ ngh h u năm 1976 sau khi làm Tham M u Tr ng Liên Quân và v s ng Honolulu cho t i khi qua đ i.